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Á fundi bæjarstjórnar Ölfuss þann 23. febrúar s.l. var tekin til umsagnar tillaga til þingsályktunar um 
samgönguáætlun 2011-2022 393 mál.

Eftirfarandi bókun var lögð fram varðandi erindið og samþykkt samhljóða.

„Bæjarstjórn Ölfuss lýsir yfir óánægju sinni með að framkvæmdir við hringveg, Selfoss-Hveragerði 
hefjist ekki fyrr en á öðru tímabili 2015-2018 og þriðja tímabili 2019-2022.
Bæjarstjórn telur þá framkvæmd mjög mikilvæga ef horft er til öryggis vegfarenda".

Þetta tilkynnist hér með.
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